

Số: 15/BC-KTXH

Côn Đảo, ngày 13 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 20/6/2022; trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 20/6/2022, Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 04/7/2022 và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân (UBND) huyện trình kỳ họp và tình hình trên địa bàn huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm huyện Côn Đảo tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo đúng phương châm hành động của Chính phủ và của tỉnh; thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn huyện theo phương châm "*thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh*". Đồng thời, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn dân trên địa bàn huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt một số kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tại kỳ họp này, thẩm tra về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội nghiên cứu và thẩm tra Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 20/6/2022 do UBND huyện trình kỳ họp, qua thẩm tra cho thấy một số chỉ tiêu, lĩnh vực đạt và vượt so với kế hoạch do HĐND huyện giao (*như: Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 71,56% KH, tăng 9,01% so CK; tổng lượt khách tham quan, du lịch Côn Đảo đạt 265.298 lượt khách, đạt 100,13% KH, tăng 6,71% so cùng kỳ năm 2021*),... Bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu, lĩnh vực quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra; Ban Kinh tế - Xã hội xin nhấn mạnh và đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện quan tâm nghiên cứu thảo luận về những vấn đề cụ thể như sau:

1. Về kinh tế

a. Về đầu tư phát triển (tỷ lệ giải ngân của các nguồn vốn):

- Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 36,24% kế hoạch vốn năm 2022 (123,493 tỷ đồng/340,792 tỷ đồng); ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 đạt 48,83% kế hoạch năm (166,408 tỷ đồng/340,792 tỷ đồng).

- Tỷ lệ giải ngân vốn XDCB nguồn phân cấp đạt 16,3% kế hoạch vốn năm 2022 (16,908 tỷ đồng/103,720 tỷ đồng); ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 chỉ đạt 30,2% kế hoạch năm (31,319 tỷ đồng/103,720 tỷ đồng).

- Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp kinh tế đạt 13,79% kế hoạch vốn năm 2022 (19,566 tỷ đồng/141,861 tỷ đồng); ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là (44,837 tỷ đồng/141,861 tỷ đồng), đạt 31,61% kế hoạch năm.

- Tỷ lệ giải ngân vốn mua sắm, sửa chữa tài sản đạt 12,37% kế hoạch năm 2022 (2,633 tỷ đồng/21,281 tỷ đồng); ước giải ngân đến hết tháng 6/2022 là (5,721 tỷ đồng/21,281 tỷ đồng), đạt 26,89% kế hoạch năm.

b. Về tài chính - ngân sách:

- Ước tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 (không bao gồm thu chuyên nguồn và thu kết dư) ước thực hiện 184,192 tỷ đồng, đạt 49,19% dự toán được UBND tỉnh giao (184,192 tỷ đồng/374,425 tỷ đồng); trong đó ngân sách huyện được hưởng 175,233 tỷ đồng/357,444 tỷ đồng, đạt 49,02% dự toán năm).

- Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn: đạt 60,22% dự toán năm (33,174 tỷ đồng/55,090 tỷ đồng); điều tiết ngân sách huyện đạt 63,54% dự toán năm (24,215 tỷ đồng/38,108 tỷ đồng).

- Ước tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm: thực hiện đạt 44,64% dự toán năm (204,223 tỷ đồng/457,507 tỷ đồng).

2. Về văn hoá – xã hội: Ngoài những hoạt động nổi bật như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII. Triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại năm 2022”. Phối hợp tổ chức thành công giải Marathon. Tổ chức cuộc thi Sáng tác Logo và Slogan du lịch Côn Đảo. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2022. Bên cạnh đó theo ý kiến phản ánh của cử tri trên địa bàn huyện hệ thống loa phát thanh phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông trên địa bàn chưa đảm bảo chất lượng, nhiều địa điểm bố trí chưa hợp lý, làm giảm hiệu quả công tác truyền thông; vẫn còn tình trạng xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất nhà nước; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vào mục đích kinh doanh và các mục đích khác vẫn còn tiếp diễn; trật tự an toàn giao thông vẫn chưa kiểm soát tốt, công tác vệ sinh môi trường vẫn chưa khắc phục triệt để, công tác giải quyết đơn thư của công dân đôi lúc còn chậm trễ, các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch có hành vi “chặt chém giá”, thông tin sai lệch, biến tướng thành mê tín dị đoan.

Ban Kinh tế - Xã hội, Thống nhất với UBND huyện về những nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội vẫn chưa đạt như kế hoạch cũng như dự toán đã giao từ đầu năm như báo cáo UBND huyện đã nêu và theo nhận định của Ban Kinh tế - Xã hội cụ thể như sau:

- Nguyên nhân hạn chế trong đầu tư phát triển: Tỷ lệ giải các nguồn vốn đạt thấp là do trong 6 tháng đầu năm các Chủ đầu tư dự án chủ yếu hoàn tất thủ

tục quyết toán các dự án và tập trung cho công tác thanh toán kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 để thực hiện, một số dự án khó khăn liên quan thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng và thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác khảo sát giá đất, nguồn gốc đất của hộ gia đình cá nhân.

- *Nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường:* Việc xử lý rác thải tồn đọng tại bãi nhất triển khai còn chậm; phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn còn hạn chế; một số cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường gây ô nhiễm; Ngoài ra, qua hoạt động tác giám sát về lĩnh vực môi trường trong 6 tháng đầu năm cho thấy, tình trạng đổ rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt vẫn còn xảy ra thường xuyên trên các tuyến đường nhất là các tuyến đường khu trung tâm và các khu vực đất trống do nhà nước đang quản lý, nước thải sinh hoạt, nước thải nhà hàng, khách sạn chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu còn thải trực tiếp ra môi trường vẫn chưa được kiểm soát, xử lý kịp thời; bên cạnh đó, đối tác thi công dự án xử lý rác tại bãi Nhất chưa thực hiện đúng như cam kết, dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1) vẫn còn chậm so với tiến độ.

- *Về trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng đường vỉa hè:* Qua theo dõi, giám sát, mặc dù UBND huyện đã rất tích cực triển khai quyết liệt công tác ra quân giải toả các các trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường nhưng vẫn còn một số trường hợp có hành vi tái lấn chiếm để bày hàng hoá buôn bán, chỉ chấp hành trong thời gian ngắn hoặc khi có mặt lực lượng chức năng ra quân, còn sau đó tiếp tục tái vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định (vỉa hè, công viên, lòng đường), chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, không đội nón bảo hiểm, chở vượt qua số người theo quy định; tình trạng gia súc thả rong gây tai nạn cho người tham gia giao thông vẫn còn tiếp diễn vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt.

- *Những hạn chế trong phát triển du lịch:* Hầu hết khách du lịch đến Côn Đảo thời gian này để du lịch tâm linh, một số vừa du lịch tâm linh vừa kết hợp du lịch sinh thái ngắn ngày. Sản phẩm du lịch trên đảo phát triển còn hạn chế, chưa thu hút được khách lưu trú dài ngày. Ngoài các dịp có ngày nghỉ lễ, tết hoặc các sự kiện huyện tổ chức, thì khách du lịch đến Côn Đảo lưu trú thời gian ngắn, trung bình 1 - 1,5 ngày và đi về trong ngày. Ngoài ra, thời gian qua xuất hiện tình trạng khan hiếm, khó đặt vé tàu, vé máy bay, dẫn đến việc giá vé tăng cao khi đến du lịch tại Côn Đảo.

- *Nguyên nhân hạn chế trong thu ngân sách:* Mặc dù về tổng thể, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt dự toán giao nhưng theo Báo cáo của cơ quan Thuế cho thấy công kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế và khảo sát doanh thu thực tế phát sinh tăng của cơ quan Thuế vẫn chưa kịp thời; vẫn còn những trường hợp đang hoạt động kinh doanh nhưng không khai thuế và chưa rà soát điều chỉnh tăng kịp thời việc thu thuế cho tương xứng với mức doanh thu thực tế...

- *Về công tác quản lý đất đai, xây dựng:* Mặc dù trong những tháng đầu năm 2022 đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri về vấn đề quản lý đất đai, xây dựng

chưa thật sự quyết liệt, 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn những trường hợp vi phạm phát sinh trong lĩnh vực này, tỷ lệ xử lý vi phạm những trường hợp đã tồn tại còn hạn chế, đặc biệt là công tác quản lý đất đai còn xảy ra tình trạng tái chiếm đất đã được Nhà nước thu hồi.

II. Thẩm tra về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022: Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp của UBND huyện nêu tại báo cáo; đồng thời, để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, trong những tháng còn lại cuối năm 2022, Ban kiến nghị UBND huyện mấy vấn đề như sau:

III. Kiến nghị, đề xuất

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản

- Tiếp tục duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tháng về xây dựng cơ bản để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là đối với các dự án có thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, như chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Quá trình điều hành, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần chủ động kịp thời tham mưu, điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB, SNKT, mua sắm, sửa chữa tài sản và chỉ tiêu nhiệm vụ thu-chi ngân sách... sao cho phù hợp với tình hình thực tế, chủ động cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2022 nhưng chưa được bố trí đầy đủ vốn, nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong niên độ ngân sách năm 2022 theo đúng quy định, thẩm quyền.

2. Về thu - chi ngân sách: Tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, tăng cường kiểm tra chống thất thu...; trong đó, đề nghị ngành Thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước; phân tích, dự báo nguồn thu trong từng lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu. Việc quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tiềm năng các nguồn thu phát sinh, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời để huy động các nguồn thu vào ngân sách của huyện năm 2022, làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

3. Về lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường: Tích cực chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án về môi trường như: Hệ thống xử lý nước thải khu trung tâm; nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt tại bãi Nhát và các dự án/đề án khác về môi trường trên địa bàn để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm khí thải, chất thải nhằm nâng chất lượng cuộc sống của dân, đáp ứng điều kiện phát triển về du lịch và đạt tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch đề ra; tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, có biện pháp chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. *Về công quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng:* Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng các công trình trên đất không được phép xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng sai giấy phép được cấp để nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng vừa đảm bảo quy hoạch xây dựng, vừa tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn, lập lại trật tự đô thị và công bằng xã hội.

5. *Về an toàn giao thông, an ninh trật tự lòng đường vỉa hè:* Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác thực hiện quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, không vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè; song song đó, đề nghị UBND huyện tổ chức, bố trí các khu vực, địa điểm kinh doanh buôn bán phù hợp và đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân kinh doanh, mua bán, không làm phát sinh nguy cơ lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, duy trì nề nếp trật tự về lâu về dài.

6. *Về lĩnh vực giáo dục:*

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục sửa chữa trường lớp, chỉ đạo đơn vị được giao làm chủ đầu tư giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng công trình, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, đảm bảo việc đầu tư trang thiết bị dạy học phải phù hợp với quy định hiện hành của ngành giáo dục; sớm tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án Trường Tiểu học khu dân cư số 3 để phục vụ cho trong năm học 2022-2023, nhằm giảm bớt áp lực cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và các dự án khác liên quan tới ngành giáo dục trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo ngành giáo dục chủ động trong việc phối hợp dự kiến, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới; hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư và nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch.

7. *Về văn hóa - thông tin - thể thao, phát thanh - truyền hình:* Sớm quan tâm chỉ đạo rà soát, đầu tư bổ sung hệ thống loa phát thanh nhằm phục vụ tốt cho công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn; quan tâm đầu tư và chỉ đạo ngành văn hoá phát huy cơ sở vật chất đã được đầu tư; tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân trên địa bàn nhất là người cao tuổi và trẻ em.

8. *Về phát triển du lịch:* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch có hành vi “chặt chém giá”, thông tin sai lệch, biến tướng thành mê tín dị đoan. Có giải pháp quản lý nghiêm đội ngũ hướng dẫn viên, đặc biệt là những tài xế taxi, xe điện.

IV. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết:

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2022 do UBND huyện trình Kỳ họp.

Đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 và thống nhất bổ sung cập nhật số liệu điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế, xã hội vào dự thảo Nghị quyết.

Ban Kinh tế - Xã hội kính trình Kỳ họp xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTr. HU (b/c);
- TTr. HĐND huyện;
- UBND, BTr. UBMT huyện;
- Các vị ĐB. HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu.BKTXH

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trinh